



ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์

66 ข่าวเช้า

วันที่ ๑๒

เดือน

พ.ย.

พ.ศ.

๒๕๖

หน้า

๑๓

เกษตร บูรณาการ

ต้องจับตามองเป็นพิเศษและมาลุ้นกันอีกสัปดาห์ว่า ท่านรัฐมนตรีจะเสนอรายชื่อการแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการระดับ 10 กันอีกที่ตำแหน่งในสัปดาห์นี้มีใครเป็นตัวเด่น ตัวรองกันบ้าง เพราะตัวหลักในส่วนของราชการระดับ 10 ที่จะต้องขึ้นไปนั่งในกรมมีอีก 2 ตำแหน่งที่ยังเหลือ โดยมีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. ซึ่ง สศก. คงชัดเจนว่าน่าจะเป็นผู้หญิง ส่วนกรมฝนหลวงฯ วันนี้มีลุ้น เพราะมีตัวเลือกถึง 3 ท่าน ต้องลุ้นกันต่อไป แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ตำแหน่งระดับ 10 มีกันแค่นี้ ยังมีในส่วนตำแหน่งระดับ 10 ที่เป็นผู้ตรวจราชการ อีกหลายตำแหน่ง แถมนี้อีก 10 ผู้ทรงคุณวุฒิ ของกรมชลประทานอีกด้วย งานนี้ต้องบอกว่าเตรียมพร้อมกันถ้วนหน้า

จากนี้ไปคงได้เห็นการจัดกระบวนทัพการทำงานกันใหม่ ภายใต้การคิดสรรของ ท่านรัฐมนตรี “ฉัตรชัย สาริกัลยะ” ที่คัดคนจากแข่งเดิมๆ หากคนที่คาดว่าทำงานได้ว่า แม่นแค่นั้นในการเลือกคน เพราะ

เตรียมพร้อมเดินหน้า ... แค่นั้น

ที่ผ่านมาจากรายชื่อที่แต่งตั้งโยกย้ายที่เห็น ต้องบอกว่า รัฐมนตรีคนนี้น่าจะค่อนข้างจริงจังขึ้นมาแล้วสิ ต่อแต่นี้ไปคงได้เห็นการวัดใจกันที่ผลงานว่าใครจะได้ไปต่อ หรือไม่ถูกต่อเวลา ให้เดินต่อไป

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ต้องบอกว่า ในการเดินสายของรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เข้าดูพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนจากการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วันนี้ได้เห็นกระทรวงเกษตรฯ เขาเข้าไปปักป้ายถวายแหวนร่วมกันทุกกรมว่าจะขอทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกันเต็มที่ว่ากัน โดยจะจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ขาดแคลนที่ทำกิน แบบแปลงรวมโดยกระทรวงเกษตรฯ จะนำเสนอ คทช. ให้พิจารณาจัดสรร กรมพัฒนาที่ดินจะเข้ามาปรับปรุงดินให้เหมาะสมมากขึ้น กรมชลประทานจะเข้ามาพัฒนาแหล่งน้ำฝายทดน้ำ ระบบกระจายน้ำ ขณะที่ กรมปศุสัตว์ได้เตรียมการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ เนื่องจากแพะยังมีความต้องการทั้งในประเทศและการส่งออกถึงปีละ 212,000 ตัว กรมส่งเสริมการเกษตรจะเข้ามาส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ระหว่างรอผลผลิต กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเข้ามาส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์

งานนี้ ต้องดูกันยาวๆว่า จะประสบความสำเร็จแค่ไหน

แต่ที่แน่เท่าที่เห็นเด่นชัดคงไม่มีอะไรจะดีเท่า “เศรษฐกิจพอเพียง” คาลา ลาน...ตามรอยพ่อคำคุณูที่หลายคนอาจจมองว่าคนที่ทำต้องเป็นคนจน ไม่มีรายได้ เป็นชาวสวน ชาวไร่ แต่เนื้อแท้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอดี ทั้งภายในจิตใจและภายนอก ที่เป็นแก่นแท้ที่กระทรวงเกษตรฯที่เป็นข้าราชการ ควรตระหนัก น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้กับข้าราชการ กว่า 70,000 คนทั่วประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น การสร้างหนี้ของข้าราชการและนำส่งผ่าน ไปหนุนนำให้เกษตรกรที่กระทรวง มีแนวคิด ขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังเกษตรกรทั่วประเทศ กว่า 1 แสนคน ที่ยังไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ยังเฝ้าระวังไปคิดกันดูนะเจ้าจะอย่าทำงานบนแผ่นกระดาษ และเอาแต่พูดในห้องแอร์ เพราะแก่นแท้ ทางรอด คือ ความพอดี ทั้งภายในจิตใจและภายนอกที่เป็นแก่นแท้

ราชดำเนิน